

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกๆ ผู้ที่รับใช้ทั้งจักรวาลนั้นซื่อสัตย์ ลูกทำให้คนอื่นมากมายเหมือนกับตัวลูกและไม่ได้เป็นผู้รักการพักผ่อน

**คำถาม:** คำพูดใดที่ลูกๆ บราห์มินไม่เคยพูด?

**คำตอบ:** ลูกๆ บราห์มินไม่สามารถพูดว่า “เราไม่มีสายใยใดๆ กับบราห์มา เราจดจำชีพบบาาโดยตรง” หากไม่มีพอบบราห์มา ลูกก็ไม่สามารถถูกเรียกว่าบราห์มิน ผู้ที่ไม่มีสายใยกับบราห์มา นั่นคือผู้ที่ไม่ได้เป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาคือศูทร ศูทรไม่สามารถกลายเป็นเทพ(โดยตรง)ได้

โอม ซานติ พ่อทางจิตหนึ่งนี้และอธิบายแก่ลูกๆ ผ่านดาด้า ลูกๆ บางคนได้ทำพิธีเปิดพิพิภภัณฑ์และนิทรศการ แต่ในความเป็นจริงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดได้ทำพิธีเปิดนานมาแล้ว กิ่งก้านเหล่านี้ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ จำเป็นต้องมีพาทชาลามากมาย ก่อนอื่นคือพาทชาลานี้ที่พ่ออาศัยอยู่ ที่ลูกเรียกว่ามฤบัน ลูกๆ ลูกรู้ว่ามูร์ลีได้มีการเล่นในมฤบันเสมอ มูร์ลีของใคร? ของพระเจ้า พระเจ้าไม่มีตัวตน ท่านเล่นมูร์ลีผ่านพาทชานะที่มีตัวตน เขาได้รับชื่อว่า “พาทชานะที่โชคดี” ลูกไหนก็ตามสามารถเข้าใจว่าพ่อเข้ามาในผู้นี้ มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ เพราะไม่มีใครอื่นรู้จักผู้สร้างหรือตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้าง ลูกทำพิธีเปิดที่ดำเนินการโดยบุคคลสำคัญหรือผู้ว่าราชการฯ บาบามาแต่เขียนเสมอว่า ก่อนอื่นจงให้คำแนะนำของพ่อและวิธีที่ท่านก่อตั้งโลกใหม่แก่ผู้ที่ได้รับเชิญมาทำพิธีเปิด พาทชาลาเหล่านี้คือกิ่งก้านสาขาที่ได้มีการเปิดขึ้น แต่ละพาทชาลาลูกเปิดขึ้นโดยคนใดคนหนึ่งเพื่อที่เขาหรือเธอสามารถได้รับประโยชน์ เพื่อที่พวกเขาสามารถเข้าใจว่าพ่อกำลังทำอะไรอย่างแท้จริง การก่อตั้งอาณาจักรของความสงบในโลก นั่นคืออาณาจักรของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปก่อตั้งขึ้นโดยบราห์มา พิธีเปิดได้เกิดขึ้นแล้ว เวลานี้สาขากำลังมีการเปิดขึ้น เช่นที่สาขาของธนาคารก็มีการเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พ่อผู้เดียวเท่านั้นต้องมาและให้ความรู้แก่ลูก เพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นมีความรู้ และเหตุนี้เองท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ เพียงพ่อทางจิตเท่านั้นที่มีความรู้ทางจิตนี้ ซึ่งท่านมาและให้ความรู้แก่ลูกจิตวิญญาณ (ดวงวิญญาณ) ท่านอธิบายว่า โอม ดวงวิญญาณ โอม ลูกๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ชื่อ, ดวงวิญญาณเป็นเรื่องธรรมดา มีคำกล่าวว่า ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่, ดวงวิญญาณบุญ, ดวงวิญญาณบาป พ่อผู้เป็นพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังอธิบายแก่ดวงวิญญาณ เหตุใดพ่อจึงมา? ท่านมาเพื่อให้มรดกแก่ลูกอย่างแน่นอน และแล้วลูกต้องไปสู่โลกใหม่ที่สโตประธาน มีคำกล่าวว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกนั้นชั่วร้าย โลกใหม่และโลกเก่าเป็นโลกของมนุษย์ พ่อพูดว่า พ่อต้องมาเพื่อสร้างโลกใหม่ ไม่สามารถมีโลกที่ปราศจากมนุษย์ เคยมีอาณาจักรของเหล่าเทพในโลกใหม่และเวลานี้กำลังมีการก่อตั้งขึ้นอีกครั้ง เวลานี้ลูกๆ ได้กลายเป็นบราห์มินจากศูทร พ่อมาอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนลูกจากบราห์มินไปเป็นเทพ ลูกสามารถบอกพวกเขาได้ว่าเป็นวิธีที่พ่ออธิบาย ลูกสามารถไปสู่โลกใหม่ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกดวงวิญญาณไม่บริสุทธิ์และมีกิเลสและเวลานี้ลูกต้องกลับมาปราศจากกิเลส ภาระของบาปของหลายชาติเกิดอยู่บนศีรษะของลูก บาปนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใด? พ่อทำให้ลูกกลายเป็นดวงวิญญาณบุญเป็นเวลากี่ปี? ลูกๆ เข้าใจทั้งหมดนี้ในเวลานี้ ลูกอยู่อย่างเป็นดวงวิญญาณบุญเป็นเวลา 21 ชาติเกิดและแล้วลูกก็กลายเป็นดวงวิญญาณบาป ที่ใดที่มีบาปที่นั่นก็จะมีแต่ความทุกข์เท่านั้น พ่อบอกลูกด้วยเช่นกันว่าบาปคืออะไร หนึ่งในกิจการที่ลูกประณามศาสนาของลูก ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมาก! ลูกเคยเรียกหาพ่อ: โอม ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ดังนั้นเวลานี้พ่อกำลังมาแล้ว ลูกดูหมิ่นพ่อผู้ที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์ ลูกประณามพ่อและเหตุนี้เองลูกจึงกลายเป็นดวงวิญญาณบาป ผู้คนพูดว่า โอม พระผู้ ฉันเคยเป็นคนบาปมาหลายต่อหลายชาติเกิด ได้โปรดมาและชำระฉันให้บริสุทธิ์! พ่ออธิบายว่า พ่อเข้ามาในผู้ที่ได้ใช้ชาติเกิดมากที่สุดในตอนสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา “หลายชาติเกิด” บาบามาหมายถึงอะไร? ลูกๆ “หลายชาติเกิด” หมายถึง 84 ชาติเกิด ผู้ที่มาในตอนเริ่มต้นคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ก่อนอื่นใดคือลักษมีและนารายณ์นี้ที่มาที่นี่ ลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นนารายณ์ ลูกได้รับการบอกถึงเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริง มีใครเคยบอกลูกถึงเรื่องราวของการกลายเป็นรามหรือสีดาหรือไม่? พวกเขาเห็นลูกประณาม พ่อเปลี่ยนลูกจากผู้ชายธรรมดาไปเป็นนารายณ์และผู้หญิงธรรมดาไปเป็นลักษมี ไม่มีใครเคยประณามพวกเขา พ่อพูดว่า พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ทั้งสองรูปของวิษณุคือลักษมีและนารายณ์ ในวัยเด็กของพวกเขา พวกเขาคือราเดและกฤษณะ พวกเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกัน ลูกแต่ละคนเป็นของราชาต่างอาณาจักร เขาเป็นเจ้าชายในอาณาจักรหนึ่งและเธอเป็นเจ้าหญิงในอีกอาณาจักรหนึ่ง และแล้วหลังจากการแต่งงานของพวกเขา พวกเขาทั้งคู่ก็ถูกเรียกว่าลักษมีและนารายณ์ มนุษย์ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เลย ผู้ที่มีสิ่งเหล่านี้ในสติปัญญาของพวกเขาในวงจร



ประเด็นต่างๆมากมาย ก่อนอื่นใดเป็นสกุลบราห์มิน ลูกๆของประชาบิดาบราห์มา บราห์มามาจากไหน? บราห์มานี้กำลังนั่งที่นี้ ลูกควรจะอธิบายสิ่งนี้อย่างชัดเจนมาก การก่อตั้งกำลังดำเนินการผ่านบราห์มา ของใคร? ของบราห์มิน และแล้วพวกเขาจะได้รับคำสอนและถูกทำให้กลายเป็นเทพ เรากำลังศึกษากับพ่อ พวกเขาได้เขียนว่า พระเจ้าพูดกับอรชุนอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าอรชุนคือใคร ลูกรู้ว่าเราลูกๆของบราห์มาคือบราห์มิน บางคนพูดว่าพวกเขาเป็นลูกของชีพบาบา และพวกเขาไม่มีสายใยใดๆกับบราห์มา ในกรณีนั้นพวกเขาจะกลายเป็นเทพได้อย่างไร? เป็นเพียงผ่านบราห์มาเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นเช่นนั้น ชีพบาบาบอกลูกให้จดจำทำอย่างไรและผ่านผู้ใด? ท่านพูดว่าผ่านบราห์มา ลูกเป็นลูกๆของประชาบิดาบราห์มา ลูกถูกเรียกว่าบราห์มากุมารและกุมารี ลูกคือลูกๆ ของบราห์มา ดังนั้นลูกควรจะจดจำบราห์มาอย่างแน่นอน ชีพบาบา กำลังสอนเราผ่านร่างของบราห์มา บราห์มาบาบาอยู่ตรงกลาง ลูกจะสามารถกลายเป็นเทพได้อย่างไร โดยที่ไม่ได้กลายเป็นบราห์มินก่อน? ลูกต้องรู้จักพาหนะที่พ่อเข้ามาด้วยเช่นกัน ลูกต้องกลายเป็นบราห์มิน หากลูกไม่พิจารณาว่าบราห์มาเป็นพ่อของลูก ลูกจะสามารถเป็นลูกของท่านได้อย่างไร? หากลูกไม่คิดว่าตนเองเป็นบราห์มิน นั่นก็หมายความว่าลูกเป็นศูทร มันเป็นไปได้สำหรับลูกที่จะเปลี่ยนจากศูทรไปเป็นเทพได้ทันที ลูกไม่สามารถกลายเป็นเทพได้โดยที่ไม่กลายเป็นบราห์มินก่อนและโดยการจดจำชีพบาบา ไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ ดังนั้นลูกต้องอธิบายแก่ผู้ที่ทำพิธีเปิดว่าพิธีเปิดได้เกิดขึ้นแล้วโดยผ่านพ่อ เราจะบอกคุณด้วยเช่นกันว่า: เพียงจดจำพ่อและบาปของคุณจะถูกตัดออกไป พ่อผู้เดียวคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และแล้วคุณก็จะกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นเทพ ลูกๆสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างมากมาย บอกพวกเขาว่า เรากำลังให้สาสน์ของพ่อแก่พวกคุณ เวลานี้ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณ เมื่อให้สาสน์แก่คุณแล้วเราจะจากไป ไม่มีวิธีการอื่นใดที่คุณจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้ ทำงานรับใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีเวลา ลูกมีเวลามาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนของศูนยใหม่ๆ ให้ทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูก เฝ้าแต่เปิดศูนย อย่านั่งเฉยๆแต่นั่งอยู่ในสถานที่เดียว
2. ให้เตรียมสวนดอกไม้ ลูกแต่ละคนต้องกลายเป็นดอกไม้และทำให้ผู้อื่นไปเป็นดอกไม้เหมือนกับตัวลูกเอง อย่านั่งเฉยๆ

**พร:** ขอให้ลูกเป็นอิสระจากสิ่งล่อใจ และกลายเป็นผู้ที่เอาชนะวัตถุธาตุ โดยการอยู่เหนือการดึงดูดของความสะดวกสบายทางวัตถุใดๆ หากความสะดวกสบายของวัตถุธาตุใดๆ ครอบงวนประสาทสัมผัสทางร่างกายของลูก นั่นคือ หากความรู้สึกของการดึงดูดใดๆ เกิดขึ้นลูกจะไม่สามารถกลับมาละวางได้ ความปรารถนาเป็นรูปแบบหนึ่งของการดึงดูด บางคนบอกว่าพวกเขาไม่มีความปรารถนา(ichcha)ใดๆ แต่พวกเขาหาบางสิ่งที่ดี(achcha) นี่ก็เป็นการดึงดูดที่ละเอียดอ่อนเช่นกัน ตรวจสอบว่าความสะดวกสบายทางร่างกายนั้น ซึ่งก็คือความสุขชั่วคราว ดึงดูดลูกในทางที่ละเอียดอ่อน ความสะดวกสบายทางร่างกายนั้นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกของวัตถุธาตุและเมื่อลูกกลับมาเป็นอิสระจากการการดึงดูดใดๆต่อสิ่งนั้นและกลับมาละวาง และแล้วลูกจะกลับมาเอาชนะวัตถุธาตุได้

**คติพจน์:** ละทิ้งความสับสนของ "ของฉัน ของฉัน" และอยู่ในความไม่มีขีดจำกัด และแล้วลูกจะถูกเรียกว่าผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก

\*\*\* โอม ชานตี \*\*\*